



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวทัศนีย์ ภาคทิพย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวกัลยา เสมอภาค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางเลิศภัทราณี สีอ่อนเรืองแสง)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวทัศนีย์ กาศทิพย์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) - อายุราชการ ๙ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓) - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๓๔๙๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวทัศนีย์ กาศทิพย์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๒๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับการผ่าตัดด้วยกล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับการผ่าตัดด้วยกล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๐ ปี ศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสคู่ ไข้ในโรงพยาบาลวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ประวัติ ๖ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มาพบแพทย์ได้ทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่พบก้อนที่ลำไส้ ผลชิ้นเนื้อพบเป็นมะเร็งชนิด Adenocarcinoma ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การดูแลตนเองก่อนและหลังผ่าตัด การเตรียมลำไส้ ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วยกล้องส่องผ่านทางหน้าท้องวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ระบุความรู้สึกด้วยวิธีดมยาสลบ หลังผ่าตัดงดน้ำ อาหารและยาทางปากทุกชนิด แผลผ่าตัดมีเลือดซึมตำแหน่งสะดือ มีสายระบายจากช่องท้อง ๑ เส้น ยึดตรึงดี สารคัดหลังเป็นน้ำเหลืองปนเลือด ปริมาณ ๑๕๐ มิลลิลิตร ผู้ป่วยปวดแผลระดับความปวด ๗ คะแนน ได้รับยาบรรเทาปวดด้วย Morphine ๓ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ระดับความปวดลดลงเหลือ ๔ คะแนน มีไข้ ๓๘.๑ องศาเซลเซียส จึงเช็ดตัวลดไข้และติดตามวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำได้ ๓๗.๗ องศาเซลเซียส หลังผ่าตัดวันที่ ๑ ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ช่วยพยุงลุกนั่ง ยืน เดิน บริหารปอด และการหายใจเข้า-ออกลึก หลังผ่าตัดวันที่ ๒ พบผู้ป่วยปัสสาวะออกน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตรใน ๔ ชั่วโมง ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ LRI ๒๐๐ มิลลิลิตร ใน ๑ ชั่วโมงและติดตามปริมาณปัสสาวะทุก ๔ ชั่วโมงพบปริมาณปัสสาวะออกปกติ ผู้ป่วยคลื่นไส้ แน่นอึดอัดท้อง จึงทำความสะอาดช่องปาก ช่วยระบายลมภายในท้องด้วยการพองผู้ป่วยลุกเดินไกลและให้ยา Plasil ๑๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ อาการคลื่นไส้และแน่นอึดอัดท้องทุเลาลง หลังผ่าตัดวันที่ ๓ เริ่มจิบน้ำ ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาการแน่นอึดอัดท้องลดลง ผายลมได้ หลังผ่าตัด วันที่ ๔ ผู้ป่วยรับประทานอาหารเหลวได้มีอยู่ ๒๕๐ มิลลิลิตร มีเย็บรับประทานอาหารอ่อนได้ครึ่งถาด ถ่ายอุจจาระได้ปกติ หลังผ่าตัดวันที่ ๗ สัญญาณชีพปกติ สารคัดหลังเป็นน้ำเหลืองใสออกเพิ่ม ๖๐ มิลลิลิตร ถอดสายระบายจากช่องท้องออกได้ แผลผ่าตัดแห้งไม่มีเลือดหรือสารคัดหลังซึม ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาอนโรโรงพยาบาลทั้งหมด ๘ วัน นัดติดตามอาการ และฟังผลชิ้นเนื้อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบปัญหาระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด ๕ ปัญหา ได้แก่ ปวดแผลผ่าตัด มีไข้ ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ปัสสาวะออกน้อย และคลื่นไส้แน่นอึดอัดท้อง ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ แผนการสอนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน การปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วย
กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วยกล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง
อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วยกล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้และปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วยกล้องส่องผ่านทางหน้าท้องอย่าง
ถูกต้อง

๒. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วยกล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง